



กยท. แจง ระบายยางในสต็อกรัฐ ยัน ไม่กระทบราคาในตลาดมากเกินไป

👤 📅 บันทึกบ้านเกิด 🕒 03 เมษายน 2560

กยท. แจง การระบายยางในสต็อกของรัฐบาลยันไม่กระทบราคาในตลาดมากจนเกินไป ชี้ แนวโน้มราคายางเดือนเมษายน 2560 มั่นใจรักษาระดับไว้ได้ทั้ง กก.ละ 60-70 บาท

แชร์



พิมพ์หน้านี้

👁 17



วันที่ 2 เม.ย. ดร.ธีรชัย สุขสะอาด ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า การระบายยางในโครงการของรัฐบาล เป็นย่างเก๋ามาจากการรับซื้อจากเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรจำนวน ประมาณ 3.1 แสนตัน ในโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร และโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชนฯ ด้วยใช้วิธีการประมูลขายผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบ Auction Forward และการกำหนดราคาทุกครั้งจะอ้างอิงจากราคาตลาดในช่วงที่มีการประมูล และหักด้วยค่าเสื่อมสภาพ และค่าดำเนินการอื่นๆ ซึ่งยางในโครงการของรัฐบาลเป็นย่างเก๋่า ซึ่งนำไปเปรียบเทียบกับราคาและคุณภาพกับยางที่ออกมาใหม่ของเกษตรกรไม่ได้ โดยการขายแต่ละครั้งจะดำเนินถึงช่วงที่เหมาะสม เช่น เดือนมกราคม เป็นช่วงที่ภาคใต้น้ำท่วม จึงทำให้ปริมาณผลผลิตยางลดลง และช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน เป็นฤดูกาลปิดกรีดยาง และมีแนวโน้มผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาข้อมูลพบว่า หากจัดการปัญหาอย่างเร่งด่วนได้ ก็จะช่วยแก้ปัญหาการกดตันราคาและการเก็งกำไรในตลาดซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งทำให้การซื้อขายยางในอนาคตเป็นไปได้ตามกลไกตลาดมากขึ้น ขณะเดียวกัน รัฐบาลจะไม่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษายางพาราในโครงการ ซึ่งเป็นมูลค่ามหาศาลอีกด้วย

ทั้งนี้ ในการประมูลยางทุกครั้ง จะดำเนินการตามกระบวนการซื้อขายที่โปร่งใส โดยมีมีตัวแทนเกษตรกร ตัวแทนกระทรวงการคลัง ตัวแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และจากสำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ เพื่อให้การดำเนินการทั้งหมดเสร็จสิ้นภายในเดือนพฤษภาคม ตามที่รัฐบาลมอบหมายภารกิจ

ดร.ธีรชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ในขณะที่แนวโน้มราคาขายพาราเดือนมีนาคม - เมษายน 2560 มีผลจากปัจจัยพื้นฐานเศรษฐกิจของจีนซึ่งเป็นประเทศผู้ซื้อยางรายใหญ่ของโลกที่ขยายตัวในอัตราคงที่ และเป็นช่วง low session ของการนำเข้าของจีนซึ่งสอดคล้องกับเป็นช่วงฤดูกาลปิดกรีดยางของประเทศไทย ประกอบกับราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มปรับตัวลดลงและอัตราแลกเปลี่ยนที่คาดว่าจะแข็งค่าขึ้น ดังนั้น คาดว่า ราคาขายในเดือนหน้า จะมีแนวโน้มปรับตัวเล็กน้อย แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงรักษาระดับราคาขายไว้ที่ 60 - 70 บาท/กก. ซึ่งเป็นราคาขายที่สูงกว่าต้นทุนการผลิตของเกษตรกรสวนปัจจัยในเรื่องมาตรการระบายสต็อกยางของรัฐบาล ที่ส่งผลให้ลดแรงกดดันด้านราคาขายในระยะยาว

"เมื่อเปรียบเทียบราคาขายแผ่นดิบในช่วงเดือนมกราคม- มีนาคม ปี 2560 ซึ่งเป็นช่วงที่ กยท.มีการระบายยางในสต็อกกับราคาขายแผ่นดิบในช่วงเดือนเดียวกันในปี 2558 และ 2559 จะเห็นได้ชัดเจนว่า ราคาขายในของปี 2560 มีราคาสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา เป็นการแสดงให้เห็นว่าแม้การระบายสต็อกยางจะมีผลต่อราคาขายบ้างแต่ก็ไม่ทำให้ราคาขายตกต่ำไปกว่าอดีตที่ผ่านมา และราคาขายยังคงรักษาระดับไม่ต่ำกว่า 60 - 70 บาท/กก/โลกริม"

กยท. เผย สถานการณ์ราคายางพารา ปรับขึ้น-ลงเป็นไปตามกลไกตลาด พร้อมหารือ 3 ภาคส่วนบูรณาการร่วมกันแก้ปัญหาราคาน้ำยางสด

การยางแห่งประเทศไทย เปิดเผย สถานการณ์ราคายางในปัจจุบัน ที่ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา และราคาที่กำลังลดลง ในขณะนี้ถือว่าเป็นไปตามกลไกตลาด พร้อมนัดประชุมทั้ง 3 ภาคส่วน แก้ปัญหาราคาน้ำยางสด เน้นเกษตรกรสามารถกระจายความเสี่ยง ปลูกพืชอื่นเพื่อสร้างรายได้เพิ่ม

ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า ในช่วงที่ผ่านมา ราคายางได้ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากอุปทานยางในประเทศผู้ผลิตยางลดลง ในขณะที่ความต้องการของผู้ประกอบการยังคงมีอยู่ โดยมีหลายสาเหตุที่ทำให้ผลผลิตลดลง ทั้งจากนโยบายชะลอการส่งออกด้วยการควบคุมปริมาณยางของ 3 ประเทศผู้ผลิตยางรายใหญ่ ในปี 2559 ซึ่งส่งผลให้มีปริมาณยางหายไป



จากตลาดซื้อขายโลก ประมาณ 7 แสนตัน ประกอบกับภาวะฝนตกหนักและน้ำท่วมขังในภาคใต้ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 จนถึงเดือนมกราคม 2560 เป็นเวลาเกือบ 2 เดือน ส่งผลให้เกษตรกรไม่สามารถกรีดยาง





มีการเปลี่ยนแปลงโดยราคาจะลดลง เพราะประเทศผู้ซื้อจะหยุดการทำงานทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นโรงงานที่รับซื้อยางพารา แรงงาน ตลอดจนระบบขนส่งต่างๆ อาจเป็นสาเหตุให้ราคาน้ำยางสดมีการปรับราคาลงบ้าง

"อย่างไรก็ตาม กยท. ได้เร่งแก้ไขปัญหา เพื่อหาแนวทางร่วมกันระหว่างผู้แทนเกษตรกร ผู้ประกอบการ ซึ่งผลการหารือเป็นไปในทิศทางที่น่าพอใจสำหรับทุกฝ่าย โดย กยท. จะจัดตั้งตลาดกลางน้ำยางสด เพื่อเพิ่ม

ต้นยางได้รับความเสียหาย ปริมาณผลผลิตยางที่ออกสู่ตลาดมีปริมาณลดลงประมาณ 3-4 แสนตัน นอกจากนี้ในช่วงที่ผ่านมายังมีปัจจัยบวก สนับสนุนให้ราคายางพุ่งสูงขึ้นอีกหลายปัจจัย ได้แก่ ประเทศจีนซึ่งเร่งซื้อยางเพื่อนำไปผลิตเป็นล้อยางส่งไป สหรัฐฯ ก่อนที่สหรัฐฯ จะปรับขึ้นภาษีนำเข้าตามนโยบายของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ทำให้ราคาสูงขึ้นเป็นไปตามกลไกตลาดในช่วงขณะนั้น ซึ่งสภาวะที่ราคายางพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วนี้ถือว่าเป็นภาวะผิดปกติ ดังนั้น เมื่อปัจจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าวกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติ ผลผลิตยางออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นย่อมส่งผลให้ ราคายางมีการปรับตัวลดลงซึ่งถือว่าเป็นไปตามกลไกตลาด

ดร.ธีธัช กล่าวเพิ่มเติมว่า ในกรณีราคาน้ำยางสดที่มีความผันผวนมากนั้น เนื่องจากราคายางกำลังกลับเข้าสู่กรอบราคาตามภาวะปกติ เพราะสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้เริ่มคลี่คลาย เกษตรกรสามารถกรีดยางได้ ประกอบกับช่วงนี้ของทุกปีเป็นฤดูกาลที่ต้นยางให้ผลผลิตน้ำยางมากอยู่แล้ว ดังนั้น ผลผลิตในตลาด จึงมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมา รวมถึงในช่วงเทศกาลตรุษจีนของทุกปี ราคายางอาจ

จูดรับซื้อ ขาย และ สะท้อนราคาในท้องถิ่นที่แท้จริง ซึ่งนายกสมาคมผู้ประกอบการน้ำยาง ในท้องถิ่น ยืนยันพร้อมเข้าร่วมสนับสนุน ในขณะเดียวกัน กยท. จะเร่งส่งเสริมด้านแปรรูปยางพาราใน พื้นที่ให้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการใช้งาน โดยริเริ่มโครงการ พี่ช่วยน้อง เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรที่เข้มแข็งเป็นพี่ เลี้ยง และรับซื้อน้ำยางสดจากกลุ่มเกษตรกรรายย่อย เพื่อไปแปรรูปเป็นสินค้าขั้นกลางและขั้นปลาย และ กยท. จะสนับสนุนด้านทุน และองค์ความรู้ พร้อมทั้งช่วยหาตลาด นอกจากนี้ เกษตรกรต้องปรับเปลี่ยนวิถี

การทำงานจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว (ปลูกยางอย่างเดียว) ไปเป็นการปลูกพืชผสมผสาน หารายได้จากผลผลิต ทางกรเกษตรอื่น ๆ ทดแทนการทำสวนยางเพียงอย่างเดียว และที่สำคัญ ภาคเกษตรกร จะต้องมีการส่งเสริม การประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ เช่น การปลูกพืชผสมผสาน เสริมรายได้ในสวนยาง เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ เป็นแนวทางแก้ปัญหาแบบไตรภาคี เพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้เป็นการเร่งด่วน คาดว่าสถานการณ์น่าจะดีขึ้น" ดร.ธีธัช กล่าวทิ้งท้าย



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: อังคาร 4 เมษายน 2560

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14268

หน้า: 12(ขวา)

Col.Inch: 11.14 Ad Value: 12,254

PRValue (x3): 36,762

คลิป: ขาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'ภาคีสวนยาง-ปาล์ม' ค้านขาย3แสนตัน

'ภาคีสวนยาง-ปาล์ม' ค้านขาย3แสนตัน

เมื่อวันที่ 3 เมษายน ที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายทศพล ขวัญรอด ประธานภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยาง-ปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทย ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ขอให้ตรวจสอบการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ว่ามีความโปร่งใสเป็นธรรมหรือไม่ ในการเปิดประมูลยางในสต็อกจำนวน 3.1 แสนตันในวันที่ 19-20 ธันวาคม 2559 มีผลทำให้ยางพารา

ราคาตกต่ำ และขอให้นายฯตั้งคณะกรรมการเช็กสต็อกยาง เพื่อตรวจสอบคุณภาพยางก่อนเปิดประมูล รวมถึงขอให้ตั้งคณะกรรมการสอบโครงการรับซื้อยาง 1 แสนตันภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานรัฐเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 เพราะ กยท.รับซื้อยางพาราจากเกษตรกรได้เพียง 2,000 กว่าตันเท่านั้น ทั้งนี้ ขอให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความคืบหน้าในการใช้ยางในประเทศของกระทรวงตามนโยบายของรัฐบาลด้วย